
                                                                                              คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

                     รายงานการประชุม  
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 7/๒๕๖5 
วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

  ณ ห้องประชุม TWP 602 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                                                        กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการ(แทน) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

      2. นางวราภรณ์ สีหนาท                                                                        ประธานกรรมการ  
          รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

      3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล              กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ ตันตราชีวธร 

      4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง หรือผู้แทน               กรรมการ 
(อาจารย์ชยภัทร ประไพพรเลิศ แทน) 

      5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน    กรรมการ                                                 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสิน แทน) 

      6. นางสาวอุ้มบุญ สิงห์อัศวิน                                                                             กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
      7. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                                                                กรรมการ 
          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ    
      8. นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี     
      9. นางสาวปาลิดา นันภวิงค์                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์             กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ 
๒. นายศักดิด์า สุภาพ             กรรมการ 

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
     3.  นายดิศภูมิ ศรีทองอุ่น                                                        กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
     4.  นางสาวมินตรา ชูรัตน์                                                                                 กรรมการ 

    นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
     4.  นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม              กรรมการ 

     นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
       5.  นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร              กรรมการ 
       นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
     6. นายสิริชัย สุวรรณ ี    กรรมการ 
          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
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      7. นางประภัสสร แคล้วคลาด    กรรมการ 
    หวัหน้าฝ่ายบริการชุมชนและสังคม วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

      8. นางสาวปริษา เมฆวัน    กรรมการ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 

รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                                              ที่ปรึกษา                                                                                  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร หรือผู้แทน                                                  กรรมการ 
3. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์      กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวปารวี รัตนคาม 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง    
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวรุจิราพร คงหุ่น 

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

                 เนื่องจากประธานคณะกรรมการติดภาร กิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ 
มอบหมายให้นางสาวอัมพา สุวรรณศรี ท าหน้าที่ประธานแทน  

           นางสาวอัมพา สุวรรณศรี ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับกรรมการที่
ร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 
                  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตติามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและ

การจดัการเรียนการสอน 
                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม

วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุมครั้ง
ที ่

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

6/2565 
22 กรกฎาคม

2565 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพื่อ
พิจารณา 
วาระที่  4.1 เร่ือง คู่มือการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
 
เห็นชอบ ให้ทุกส่วนงานตรวจสอบคู่มือ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  
ทราธิราช โดยก าหนดให้ใช้เวลาในการ
พิจารณาคู่มือ 1 สัปดาห์หลังจากการ
ป ระชุ ม  ห าก ไม่ มี แก้ ไข  ให้ เสน อ
อธิการบดี ลงนามประกาศ และแจ้ง
เวียนประกาศให้เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในทิศางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผล
บั งคั บ ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ กษ า 2 5 6 5      
เป็นต้นไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าประกาศคู่มือการ
ทวนสอบฯ เพื่ อแจ้ ง
เรี ย น ให้ ทุ กส่ วน งาน
ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.2 เรื่อง ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา และ
อาจารย์ที่มีความสนใจ 

1. มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยีสุขภาพ ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์ที่มีความสนใจ โดยให้  มี
การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  
2. มอบหมายให้ฝ่ าย เลขานุ การฯ 
ด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ที่มี
ความสนใจเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ อการเตรียมความพร้อมส าหรับ
งบประมาณที่ใช้ในโครงการและการจัด
ห้องเรียนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี สุ ข ภ า พ
ด าเนินการ 

 

 

 
 

ด า เนินการเรียบร้อย
แล้ว 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2565 ส่งให้กรรมการ
พิจารณาล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง  

            วาระท่ี 3.1 เรื่อง  การเปรียบเทียบแบบประเมินกลางมหาวิทยาลัยกับประเมินของ            
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

สรุปเรื่อง      สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาแบบประเมินการ         
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา มีมติมอบหมายมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดท าตารางเปรียบเทียบ
แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัยกับแบบประเมินการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

แบบประเมินคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

1.อาจารย์เข้าสอนตรงเวลา 1.จัดสรรเวลาการสอนได้อย่างเหมาะสม 
2.อาจารย์เลื่อนสอนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อย่าง
น้อย 1 วันสอน 

 

3.อาจารย์ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา 

1.ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
2.ส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษา 
3.มีการสอดแทรกจริยธรรมขณะสอนภาคปฏิบัติ 

4.อาจารย์ชี้แจงวัตถุประสงค์แผนการสอน     
และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ 

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ขอบเขตของเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
2.การปฐมนิเทศเก่ียวกับหอผู้ป่วย/สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานชัดเจน 
3.มีการประชุมปรึกษาก่อนและหลังฝึกปฏิบัติ     
/กิจกรรมการเรียนการสอน อ่ืน ๆ 

5.อาจารย์สอนครอบบคลุมเนื้อหาตามแผนการ
สอนที่ก าหนดไว้ 

1.เข้าใจเนื้อหา/ประเด็นสรุป/แนวคิดส าคัญจาก
กระบวนการกลุ่ม 
2.เนื้อหาทันสมยั น าไปใช้ได้ 

6.อาจารย์สอนให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.กระบวนการกลุ่มกระตุ้นการคิดและวิเคราะห์
ปัญหา 
2.ท าให้เกิดแนวคิดในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
3.น าความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
4.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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แบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

แบบประเมินคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

7.อาจารย์ใช้สื่อการสอน ต ารา หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ฝึก
ปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ได้
เหมาะสมและทันสมัย 

1.ใช้สื่อประกอบการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา      
ที่สอน 
2.การสอนส่งเสริมให้ สามารถวิ เคราะห์และ
แก้ปัญหาให้ผู้รับบริการได้ 
3.อุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอ 
4.แหล่งฝึกปฏิบัติงานเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
5.บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงาน 

8.อาจารย์ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้เหมาะสมกับเนื้อหา    
ที่สอน 

9 .อ าจ ารย์ มี กิ จ ก รรมการ เรี ยน ที่ ส ะท้ อน
ความสามารถของผู้เรียนนอกเหนือการสอบ 

1.ลักษณะการสอบแสดงถึงมีการเตรียมการสอน   
ที่ด ี
2.มีการประเมินศักยภาพและสะท้อนให้นักศึกษา
ทราบเป็นรายบุคคล 

10.อาจารย์เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น    
ชักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

1.ค าถาม/สถานการณ์กระตุ้นความสนใจ 
2.เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง 
3.ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตาม
ความเหมาะสม 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

11.อาจารย์แนะน าแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.แนะน าแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง 

12.อาจารย์มีความตั้ งใจและความทุ่มเทใน    
การสอน 

 

13.อาจารย์มีเวลาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิชาและงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.มีความรับผิดชอบในการสอน รักษาเวลา 
2.ตอบข้อซักถามของนักศึกษาให้เข้าใจได้ชัดเจน 
3.ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสม 
4.จัดสรรเวลาการสอนได้อย่างเหมาะสม 
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แบบประเมินภาพรวมรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย 

แบบประเมินคณะพยาบาลศาสตร ์
เกื้อการุณย์ 

ส่วนที่ 1 
1.การปฐมนิเทศรายวิชามีความชัดเจน 1.การปฐมนิเทศรายวิชามีความชัดเจน 

2.การปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน 

2.เรียงล าดับหัวข้อและเนื้อหาเหมาะสม 1.เรียงล าดับหัวข้อและเนื้อหาเหมาะสม 
3.ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม  
4.รายงาน/งานที่มอบให้ปฏบิัติเหมาะสม 1.รายงาน / งานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา

เหมาะสม 
5.วิธวีัดและประเมินผลเหมาะสม 1.วิธีการวัดประเมินผลเหมาะสม 
6.การสื่อสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
เรียนเหมาะสม 

 

7.อาจารย์เลื่อนสอนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อย่าง
น้อย 1 วันก่อนวันสอน 

 

ส่วนที ่2 
1.หนังสือ/ต ารา/E-book/E-Journal มีความ
เพียงพอ และเหมาะสมส าหรับรายวิชาอ่ืน 

 

2.ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในการ
เข้าถึง หนังสือ/ต ารา/ E-Journal ส าหรับ
รายวิชาอ่ืน 

 

3.ความเพียงพอและพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ/สถานที่ฝึกภาคปฏิบัต ิ

1.อุปกรณ์/เครื่องมือเหมาะสมเพียงพอ 

4.ความเพียงพอและพร้อมใช้ของสื่อ
ห้องปฏิบัติการ/สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ 

1.แหล่งฝึกปฏิบัติงานเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 

5.แสงสว่าง เสียงระบบปรับอากาศ มีความ
เหมาะสม 

 

6.อุปกรณ์ สื่อการสอน ระบบสารสนเทศใน
ห้องเรียน 

 

7.โต๊ะ เก้าอ้ี มีความเพียงพอ เหมาะสม  
8.ความสะอาดห้องเรียน  
9.สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 

10.อาคารสถานที่มีความปลอดภัย  
11.ความพึงพอใจในภาพรวม 1.บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

    -๖- 



                                                                                              คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

**      

๑.                                                                           
๒.                                     /           

**                                              
     ๑.                                             (LO1) 
     ๒.                                             (LO2) 
     ๓.                                                   (LO3) 
     ๔.                                                     (LO4) 
     ๕.                                                    (LO5) 
     ๖.                                          (LO6)  

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.แยกหัวข้อการฝึกแหล่งฝึกปฏิบัติงานจากข้อ 7 ในแบบประเมินการเรียนการสอนโดย
นักศึกษามหาวิทยาลัยออกมาให้ชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา  

2. ควรระบุการประเมินการเรียนรู้ในรายวิชาท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ในแบบ
ประเมินกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือทุกส่วนงานน าข้อมูลดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้ตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีแบบประเมินการเรียนรู้ในรายวิชาที่ท า
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ซึ่งในหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 
ของสป.อว. ได้ให้ความส าคัญกับ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” และในแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้มีการระบุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา และแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม         เห็นชอบ ให้แยกหัวข้อแหล่งฝึกปฎิบัติงาน ในแบบประเมินการเรียนการสอน โดยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยข้อ 7 ออกมาเป็นอีกข้อหนึ่ง และเพิ่มหัวข้อการฝึกในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
ให้แบบประเมินภาพรวมรายวิชาของมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

             วาระที่ 4.1 เรื่อง   ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการบริหาร
การเรียนการสอนนประจ าชั้นปี 2 และ 3  

สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2            
เมื่อจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
TWP -403  และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 
– 17.00 น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี TWP-204 ได้มีข้อเสนอแนะสิ่งอ านวยความ
สะดวก อาคารส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

    

นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 2 นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 

1.เก้าอ้ีนั่งเรียน ปวดหลัง 
 

1.เพ่ิมเวลาในการใช้ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร
ส านักงานอธิการดีปิด 18.00 น. อยากให้
ขยายเวลาถึงเที่ยงคืน และเพ่ิมพ้ืนที่อ่าน
หนังสือ 

2.ทีวีต่อจอในห้องเรียนน้อยเกินไป 2.อยากให้มีร้านขายอาหาร 
3.เพ่ิมจุดชาร์ตไฟ ปลั๊กพ่วง 3.การข้ามถนนไม่ปลอดภัย 

4.เพ่ิมล าโพงด้านหลังห้องเรียน 4.อยากให้มีทางเดินจากตึกไปด้านหน้า
ถนนแบบมีร่ม หรือมีที่กันฝน เวลาฝนตก
ล าบากมาก 

5.ขอสายต่อโปรเจคเตอร์จากไอแพด 5.ขอตู้กดน้ าดื่ม 
6.                                          
           โ               Google meet 
      

6.สวัสดิการของนักศึกษา เช่น ส่วนลด   
ร้านข้าว ฟิตเนส 

 
7.ขอตู้อัตโนมัติ 7-11 7 .เก้ า อ้ี นั่ ง เรี ยน  เตี้ ย เกิ น ไป  นั่ งน าน       

ปวดหลัง ปวดคอ ไม่ซัพพอตคนถนัดซ้าย 
8.เพ่ิมที่นั่งทานข้าว 8.หอพัก ไม่เพียงพอและทรุดโทรมสภาพ

ห้องน้ าแย ่
9.ขอตู้กดน้ าดื่ม  
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การพิจารณา       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
                          

นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 2 แนวทางแก้ปัญหา 

1.เก้าอ้ีนั่งเรียน ปวดหลัง เนื่องจากจัดซื้อเก้าอ้ีมาพร้อมกับการสร้างตึก
จะหาวิธีแก้ไขต่อไป 

2.ทีวีต่อจอในห้องเรียนน้อยเกินไป จะด าเนินการจัดซื้อทีวิเพิ่ม 
3.เพ่ิมจุดชาร์ตไฟ ปลั๊กพ่วง การเพ่ิมปลั๊กไฟในห้องเรียนจ านวนมาก

อาจจะเป็นอันตรายได้ ควรให้นักศึกษา
เตรียมการชาร์จอุปกรณ์จากท่ีบ้าน 

4.เพ่ิมล าโพงด้านหลังห้องเรียน จะด าเนินการเพ่ิมล าโพง และทดสอบเสียง
สะท้อนในห้องเรียน เนื่ องตึกส านักงาน
อธิการบดี ไม่ได้แผ่นซับเสียงในอาคาร  

5.ขอสายต่อโปรเจคเตอร์จากไอแพด สามารถติดต่อขอเบิกจากเจ้าหน้าที่
ส านักงานบริหารจัดการอาคาร ห้อง TWP 
303   

6.                                             
        โ               Google meet       

ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานอธิการบดี 

7.ขอตู้อัตโนมัติ 7-11 อยู่ในระหว่างการร่างสัญญา 
8.เพ่ิมที่นั่งทานข้าว อยู่ระหว่างการจัดซื้อโต๊ะเพ่ิม 
9.ขอตู้กดน้ าดื่ม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 แนวทางแก้ปัญหา 

1 .เพ่ิม เวลาในการใช้ห้ องสมุด  ชั้ น  8  ปิ ด 
18.00 น. อยากให้ขยายเวลาถึงเที่ยงคืน และ
เพ่ิมพ้ืนที่อ่านหนังสือ 

เดือนตุลาคม จะมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจ า
ศูนย์การเรียนรู้ อาคารส านักงานอธิการบดี  
เวลาการเปิดศูนย์การเรียนรู้จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็น    
ผู้ประสานงาน 

2.อยากให้มีร้านขายอาหาร คณะพยาบาลฯ ยินดีให้นักศึกษาแพทย์ไปใช้
โรงอาหารได้ 

3.การข้ามถนนไม่ปลอดภัย นโยบายมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าทีถ่ือธงทาง
ม้าลาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการข้าม
ถนน 

4. อยากให้มีทางเดินจากตึกไปด้านหน้าถนน
แบบ มีร่ม หรือมีที่กันฝน เวลาฝนตกล าบาก
มาก 
5.ขอตู้กดน้ าดื่ม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

6 .สวัสดิ ก ารของนั กศึ กษ า เช่ น  ส่ วนลด          
ร้านข้าว ฟิตเนส 

ควรแจ้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

7.เก้าอ้ีนั่งเรียน เตี้ยเกินไป นั่งนาน ปวดหลัง 
ปวดคอ ไม่ซัพพอตคนถนัดซ้าย 

คงต้องรอสักระยะจึงจะจัดซื้อได้ใหม่ได้ 

8.หอพัก ไม่ เพียงพอและทรุดโทรมสภาพ
ห้องน้ าแย ่
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี   

พงศธรวิบูลย์ ) ได้มีข้อเสนอแนะเรื่อง การรับประทานอาหารของนักศึกษาสามารถไป
รับประทานอาหารที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์        
เกื้อการุณย์ จะเปิดประตูเชื่อมทางระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์กับส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามเสน ในเวลา 11.30 – 13.30 น. และมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารจัดการอาคาร ประชาสัมพันธ์การให้บริการการสั่งอาหารในร้านอาหารที่เปิดให้บริการ
ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้กับนักศึกษา 

มติที่ประชุม        มอบหมายให้อาจารย์ชยภัทร ประไพพรเลิศ ด าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวก  
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี 5.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 

สรุปเรื่อง    สืบเนื่องจากการคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 และที่ประชุมมีความเห็นว่าในหมวดรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปนั้น ยังคงก าหนดจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นั้น   

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  (รองศาสตราจารย์        
สุภาพรรณ ตันตราชีวธร) แจ้งว่าหลักสูตรรังสีเทคนิคครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน          

ปี 2566 และทางหลักสูตรรังสีเทคนิคได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
ขอให้ทบทวนจ านวนหน่วยกิตหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไปอีกครั้ง 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ทุกหลักสูตรพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปว่าจะใช้ ไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 หรือจะคงไว้ที่ 30 
หน่วยกิต     

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลรายวิชาที่แต่ละหลักสูตรเลือกในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 ให้ฝ่ายเลขานุการและ
น าเสนอในคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในครั้งต่อไป เพื่อเปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -๑๐- 



                                                                                              คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

                     วาระท่ี 5.2 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของส านักงานเขต 

สรุปเรื่อง  1. นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 216 นโยบาย เน้นการท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานครในหลากหลายภารกิจเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันกับความต้องการประชาชน 

  2. คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ด้านโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครโดยประธาน  
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายต่อศักดิ์ โชติมงคล) ได้ลงพ้ืนที่รับฟังและศึกษา
ปัญหาความต้องการ ของส านักงานเขตน าร่อง (ส านักงานเขตบางเขน) เพ่ือน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
มาประมวลและออกแบบโครงสร้างและการจัดอัตราก าลังของส านักงานเขตในภาพรวม จึงได้มี
การประชุมหารือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้น เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่แก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยของ
เมืองให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติติงานเส้นเลือดฝอยของ กทม. 
ใน 5 ภารกิจส าคัญ ได้แก่ นักจัดการเมือง นักจัดการคุณภาพชีวิตเมือง นักจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง วิศวเมือง นักจัดการความปลอดภัยเมือง 2.เพ่ือบูรณาการแนวคิด ความรู้ และมีทักษะ  
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นเอกภาพและรูปธรรม ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ความคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กทม. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี 5.3 เรื่อง การติดตามอุปกรณ์ Notebook กรณีนักศึกษาพ้นสภาพ 

สรุปเรื่อง  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้เสนอที่ประชุมว่ากรณีนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่
มาลงทะเบียนหรือรักษาสภาพ และกรณีเสียชีวิต ท าให้มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับคืนอุปกรณ์ 
Notebook ที่จัดให้แก่นักศึกษาไว้ใช้งาน จะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรจะด าเนินการติ ดตามขอคืนก่อน เสนอเรื่องให้
อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบให้พ้นสภาพนักศึกษาแต่ทั้งนี้ การจัดยืม Notebook น่าจะมีสัญญา
ขอให้หารือกับฝ่ายนิติการด่วน 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลหารือฝ่ายนิติการ 
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            วาระที่ 5.4 เรื่อง หารือกรณีที่นักศึกษาผลการศึกษารายวิชาได้สัญลักษณ์ F และ I ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 

สรุปเรื่อง   รองวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ได้หารือกรณีนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มีผล
การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ได้สัญลักษณ์ F และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ า ครบ 2 ครั้ง รวม
ลงทะเบียนเรียนแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และกรณีได้สัญลักษณ์ I ไม่สามารถแก้ได้    

การพิจารณา 1. กรณีท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่าควรอาจารย์ผู้สอนให้ลงคะแนนการสอบแต่ละ
ครั้งในระบบ REG ของมหาวิทยาลัย และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูคะแนนการสอบของนักศึกษา 
แต่ละคน เนื่องมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้นักศึกษามีผลการศึกษารายวิชาโดยให้สัญลักษณ์ F 
ในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและส่งงานประจ า ควรพิจารณาได้สัญลักษณ์ D+ 
หรือ D ไม่เกิน C แต่ในกรณีที่นักศึกษามีการทุจริต ขาดเรียนบ่อย หรือมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
80 ควรได้สัญลักษณ์ F 

 2.กรณทีี่นักศึกษาไดส้ัญลักษณ์ I และไม่สามารถแก้สัญลักษณ์ I ได ้

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่าควรให้ ทุกส่วนงานปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   

มติที่ประชุม       รับทราบ ให้ทุกส่วนงานปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

 

 

 ประธานฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 
 เลิกประชุม เวลา 12.20 น. 
 
 
 

                      นางสาวปาลิดา นันภิวงค์ 
                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

    -๑๒- 


